

การประชุมเตรียมการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปีพ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน เทศบาลตำบลหนองบัวโคก

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก ประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน กลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มอสม. พนักงานและลูกจ้างเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ในการเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และงานทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ ในการปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดำเนินงาน และร่วมรับผลประโยชน์ในการกำหนดรูปแบบการจัดงาน กิจกรรมในงาน เพื่อนำไปปรับปรุงจัดทำโครงการ ต่อไป

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันเสนอแนวความคิด รูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการจัดงานทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประกอบด้วย นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก ผู้แทนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวโคก ผู้แทนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๒ ชุมชน กลุ่มองค์กรสตรี กลุ่ม อสม. ชมรมผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอย

๓. ผลของการมีส่วนร่วม

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องรูปแบบวิธีการจัดงาน ที่ควรเน้นรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น แบบธรรมเนียมประเพณีและการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่า เปิดโอกาสให้กับประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ขบวนแห่งกระทง ขบวนนางรำ การออกเรือนจำหน่ายอาหารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น ที่ประชุมจึงได้มีมติร่วมกันเห็นชอบในรูปแบบ วิธีการจัดงานและกิจกรรมในงาน

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการทำงาน

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้นำผลการประชุมในการเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง และงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ไปจัดทำโครงการโดยปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมรูปแบบ วิธีการจัดงานและ

กิจกรรมต่างๆ ในงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อผิดพลาด ในปีที่ผ่านมา เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงาน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการจัดบริการสาธารณสุขร่วมกัน



